

Số: /BC-UBND

Long Hiệp, ngày 12 tháng 5 năm 2023

BÁO CÁO

**Tình hình triển khai thực hiện luật trẻ em và công tác bảo vệ, chăm sóc,
giáo dục trẻ em trên địa bàn xã giai đoạn 2018-2022**

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN:

Xác định tầm quan trọng của công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em là vấn đề có tính chiến lược lâu dài, góp phần quan trọng vào việc chuẩn bị và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Từ nhận thức đó, nên những năm qua, Ủy ban nhân dân xã đã triển khai, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện về công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới; đồng thời tổ chức nhiều hoạt động nhằm tạo môi trường thuận lợi để trẻ em được chăm sóc, học tập, vui chơi, giải trí và được bảo đảm các quyền cơ bản, được sống trong môi trường an toàn lành mạnh, nhất là dành được sự quan tâm đặc biệt đối với trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để các em được sống, được hoà nhập và phát triển.

Làm tốt công tác quản lý nhà nước, chú trọng việc lựa chọn cán bộ làm công tác trẻ em. Kịp thời kiện toàn đội ngũ công tác viên trẻ em ở thôn, Thường xuyên tổ chức và cử cán bộ trẻ em tham gia các đợt tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ, kiến thức về công tác trẻ em.

1. Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội:

Tuyên truyền cho mọi người dân trên địa bàn xã và trên đài truyền thanh xã về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về luật trẻ em, Nghị định 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ chi tiết một số điều của Luật trẻ em; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; Công văn số 5775/UBND-KGVX ngày 20/9/2017 về việc tăng cường thực hiện phòng, chống xâm hại bạo lực trẻ em; Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 13/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước ở trẻ em trên địa bàn tỉnh.

2. Kinh phí bố trí thực hiện các chương trình:

Lĩnh vực trẻ em: Trong năm UBND xã đã phân bổ nguồn kinh phí thực hiện công tác trẻ em 6.000.000đồng/năm.

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

1. Kết quả đạt được:

a. Công tác trẻ em:

a) Thực trạng tình hình trẻ em ở địa phương hiện chưa xảy ra (0 Trẻ em bị bạo lực, xâm hại; 0 Trẻ em bị tai nạn thương tích, 01 trẻ em bị tử vong do đuối nước; 0 Trẻ em khuyết tật; 0 trẻ em mồ côi; 0 trẻ em bị bỏ rơi; 0 Trẻ em tảo hôn).

b) Công tác tập huấn, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được quan tâm

c) Tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được can thiệp, hỗ trợ; tỷ lệ trẻ em được phát hiện có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt được can thiệp, hỗ trợ, loại bỏ nguy cơ...

b. Những hạn chế, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện:

Trong những năm qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBND xã và sự phối hợp với các ban ngành đoàn thể đã kiểm soát và ngăn ngừa có hiệu quả tình trạng trẻ em bị mắc và tử vong do tai nạn, thương tích gây ra, đặc biệt là tình trạng trẻ em bị đuối nước và tai nạn giao thông. Tập trung vào những nơi thường xảy ra tai nạn, thương tích đối với trẻ em như ở gia đình, nơi công cộng nhằm bảo đảm an toàn cho trẻ em, hạnh phúc của gia đình và xã hội.

Qua rà soát tình hình tai nạn thương tích trẻ em trong những năm qua đến năm 2018 đến nay, đáng tiếc có 01 trường hợp đuối nước ở trẻ em.

c. Những tồn tại, hạn chế

Công tác truyền thông giáo dục pháp luật về bảo vệ, chăm sóc trẻ em chưa sâu rộng, chưa thường xuyên liên tục ở địa bàn khu dân cư, hiệu quả tác động thay đổi hành vi về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em còn hạn chế. Các điểm vui chơi, giải trí dành cho trẻ em ở các thôn, xã chưa đáp ứng và các hình thức giải trí phù hợp với trẻ em chưa có.

Nguồn lực đầu tư cho công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế và phù hợp với mục tiêu Chương trình đề ra.

2. Nguyên nhân của tồn tại và hạn chế

- Công tác tuyên truyền, giáo dục các chủ trương chính sách về công tác Bảo vệ chăm sóc trẻ em chưa được thường xuyên, còn thiếu chiều sâu.

- Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình hành động vì trẻ em chưa được nhiều, nguồn lực đầu tư cho công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em còn hạn hẹp.

- Một số gia đình chưa chú trọng rèn luyện kỹ năng sống cho con cái.

- Ngân sách đầu tư cho công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em còn hạn chế, thiếu các khu vui chơi, thiếu kinh phí đầu tư cho các trang thiết bị dạy học, chưa quan

tâm đúng mức đến đội ngũ công tác viên, tình nguyện viên làm công tác bảo vệ trẻ em ở thôn, xóm.

3. Đề xuất, kiến nghị:

Tạo điều kiện hỗ trợ một khoản kinh phí riêng cho xã thực hiện công tác triển khai Luật trẻ em.

Tổ chức các lớp tập huấn cho báo cáo viên cấp huyện để tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ.

4. Phương hướng, giải pháp trong thời gian đến:

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tăng cường quản lý Nhà nước của các cấp, các ngành đối với công tác bảo vệ trẻ em, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; kiểm soát tình hình tai nạn, thương tích trẻ em, đặc biệt là tai nạn đuối nước... Tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh để mọi trẻ em đều được bảo vệ, giảm nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt; Chú trọng bảo vệ trẻ em để không bị xâm hại; Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp, chăm sóc để phục hồi, hòa nhập cộng đồng và có cơ hội để phát triển. Tạo môi trường thuận lợi và nâng cao năng lực cho trẻ em trong việc thực hiện quyền tham gia vào các vấn đề liên quan đến trẻ em theo quy định của pháp luật và Công ước của Liên Hợp quốc về quyền trẻ em.

Các mục tiêu cụ thể

- Phấn đấu trên 80% trẻ em đến 8 tuổi được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc phát triển toàn diện theo nhu cầu và phù hợp và phù hợp với độ tuổi về chăm sóc sức khỏe, giáo dục, dinh dưỡng, chăm sóc nuôi dưỡng, bảo vệ trẻ em, phúc lợi xã hội.

- Phấn đấu 80% cán bộ làm công tác liên quan đến trẻ em tại các cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở giáo dục, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, cán bộ tại cộng đồng, cha mẹ, người chăm sóc trẻ được cung cấp kiến thức, kỹ năng liên quan để hỗ trợ, chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em.

- Phấn đấu 60% các thôn trên địa bàn xã có mạng lưới kết nối và chuyển tuyến các dịch vụ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em; triển khai theo dõi, đánh giá nhu cầu của trẻ em đến 8 tuổi và thí điểm mô hình chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em tại gia đình và cộng đồng.

- Hàng năm Ủy ban nhân dân xã luôn phấn đấu công nhận xã phù hợp với trẻ em.

5. Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp và các kiến nghị trong thời gian tới

Phát huy vai trò, trách nhiệm của các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Phối hợp xây dựng môi trường giáo dục kết hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội; sự phối hợp giữa các phòng, ban, cơ quan đoàn thể góp phần hình thành nhân cách và trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết cho trẻ em phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần.

Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của quỹ bảo trợ trẻ em; tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về bảo vệ, chăm sóc trẻ em, tuyên truyền các tổ chức, cộng đồng, gia đình, cá nhân và trẻ em tham gia thực hiện các quyền của trẻ em, chung tay giải quyết các vấn đề về trẻ em của xã.

Tổ chức tốt các hoạt động vui chơi, thể dục thể thao và các hoạt động chăm sóc trẻ em nhân Tháng hành động vì trẻ em hàng năm, nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6, Tết Trung thu, Tết Nguyên đán, Ngày gia đình Việt Nam, khai giảng năm học mới,...tạo cơ hội, điều kiện thuận lợi để trẻ em chủ động tham gia vào các hoạt động chăm sóc và giáo dục.

Tiếp tục kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công tác viên làm công tác trẻ em. Đưa nhiệm vụ thực hiện quyền trẻ em, giải quyết các vấn đề về trẻ em vào các chương trình, kế hoạch hàng năm. Huy động nguồn lực từ các tổ chức, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, cả cộng đồng cùng chăm lo sự nghiệp chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, nhất là chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em trong các gia đình nghèo.

Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chính sách về bảo vệ, chăm sóc trẻ em và thực hiện quyền trẻ em. Thực hiện tốt Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Thường xuyên nắm bắt thông tin, báo cáo với cấp trên và đơn vị quản lý nhà nước có liên quan để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em; kịp thời phát hiện, xử lý thông tin về trẻ em bị xâm hại, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt cần được trợ giúp, can thiệp và ngăn chặn các hành vi xâm hại trẻ em.

Trên đây là báo cáo những kết quả thực hiện luật trẻ em và công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em trên địa bàn xã giai đoạn 2018-2022. Kính báo cáo./.

Nơi nhận

- Phòng LĐTB&XH huyện;
- Lưu: VT.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Văn Xuân